



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๐๘

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๖ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง กำหนดผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการดำเนินคดี ในคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๑๙๙๗/๒๕๕๘ ผมได้มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระดังกล่าว ดังนี้

“๑. ในการกำหนดผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับผิดชอบดำเนินคดี และให้ความเห็นชอบในการดำเนินคดีปกครองนั้น ปัจจุบันคดีที่ กสทช. หรือ กทค. ถูกฟ้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ต้องเป็นไปตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งให้ประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองแทน และให้ประธาน กสทช. มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้ กสทช. กสท. กทค. ท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือเลขาธิการ กสทช. ได้ โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. กสท. กทค. แล้วแต่กรณี

๒. ส่วนการกำหนดผู้รับผิดชอบคดี ตามมติ กทค. ที่ผ่านมาจะมีแนวทางให้ กทค. ที่รับผิดชอบคดีในลักษณะเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบคดีนั้นไป ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็มี กทค. ที่รับผิดชอบชัดเจนอยู่แล้ว เมื่อคดีนี้เป็นประเด็นการตรวจสอบรายได้จากการให้บริการในช่วงเวลาการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว อันเกี่ยวเนื่องกับเงินรายได้ที่จะนำส่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นคดีใหญ่ จึงควรที่จะมอบอำนาจแก่ กทค. ตามแนวทางที่ปฏิบัติมา โดยไม่ควรมอบอำนาจให้สำนักงาน กสทช. รับผิดชอบแทน เนื่องจากในที่สุดแล้ว กทค. ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการพิจารณาและการมีคำสั่งที่เป็นมูลเหตุพิพาทของคดีนี้ อีกทั้งสำนักงาน กสทช. เองเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีอยู่ด้วยแล้ว และการใช้ดุลพินิจก็อยู่บนฐานอำนาจที่แตกต่างกัน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๔.๖ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.